

# ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๒๕๖๕



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด - 19</p> <p>๑. ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และศปก.อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความรุนแรงและและลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19</p> <p>๑.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการซื้อขายยารักษาโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ร้านยาสามารถจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้ตามใบสั่งจากแพทย์เท่านั้น เริ่มวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๒. ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ประสานเชิญนายกสมาคมโรงแรม และตัวแทนโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งแนวทางการ Living with Covid-19 หรือ “อยู่ร่วมกับโควิด” ให้โรงแรมรับทราบและปฏิบัติในการแยกกักนักท่องเที่ยว</p>	<p>๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๓. ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่</p>
๒	<p>การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรม ๑ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑) กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>๑. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p> <p>๒. ศปก.จ.เชียงใหม่</p> <p>๓. ศปก.อำเภอสันทราย</p>
๓	<p>การเปิดดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบบ on site จำนวน ๓๘ แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอ โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>ทั้งนี้ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังการติดเชื้อ และติดตาม กำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแนะนำให้ครูและบุคลากรในสังกัดเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น</p>	<p>สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่</p>
๔	<p>การกำกับ ดูแลการเปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน</p> <p>ให้ ศปก.จังหวัดเชียงใหม่ ศปก.อำเภอ ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ และ ศปก.เทศบาลเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ให้ขออนุญาตเปิดดำเนินการต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้ถูกต้อง หากตรวจพบร้านที่เปิดให้บริการแต่ไม่ได้ขออนุญาตต้องดำเนินการตามกฎหมาย และเน้นย้ำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๔๑/๒๕๖๕</p>	<p>๑. ศปก.จ.เชียงใหม่</p> <p>๒. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๓. ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ ศปก.เทศบาลเมืองทุกแห่ง</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๕	<p>การอนุญาตเปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้เปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยผ่านการตรวจประเมินจาก สปก.อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน ๗ แห่ง และ สปก.อำเภอสันทราย จำนวน ๑ แห่ง ทั้งนี้ ขอให้กำชับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. สปก.จ.เชียงใหม่</p> <p>๒. สปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๓. สปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ สปก.เทศบาลเมืองทุกแห่ง</p>

-----

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕